



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)

ที่ สก./ (งท.๕)/๕/๒๕๖๕

ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นแคชเชียร์เช็ค (ธนาคารกรุงไทย) สั่งจ่าย "เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง" เป็นเงิน (ตามบัญชีแนบประกาศ) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคา โดยกรมทางหลวง จะออกใบเสร็จรับเงิน ให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ ในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวง จะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืน ในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อวันแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิ์รับหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด โดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา กรมทางหลวงมีสิทธิ์ที่จะรับหลักประกัน และเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดชั้นเดิมผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาด

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระด้วยชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทย โดยใช้เอกสารชำระของทางราชการ "เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง" เพื่อนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยหรือชำระเงินผ่าน Mobile banking ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนส่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของสำนักงาน กรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวง สงวนสิทธิ์ที่จะรับ สิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวง ไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุด ที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระ เงินครบถ้วนแล้วค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวง จะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้นให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อเพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียน ต่อไป


๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายที่สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ๒๔/๑๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายณพคุณ สว่างไสว)
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ลำดับ ที่	ยี่ห้อ / รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	ทะเบียน	เงินวาง หลักประกัน 20 %	หมายเหตุ
1	ATLAS COPCO/LP18 TWIN PE	40-6007-11-0		17,000.00	<p>ติดต่อขอดูเครื่องจักร/ยานพาหนะ</p> <p>วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. - 10.00 น.</p> <p>ที่สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถ.แจ้งวัฒนะ</p> <p>ศ.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.02-5750342</p>
2	ATLAS COPCO/LP18 TWIN PE	40-6152-11-8			
3	ATLAS COPCO/LP18 TWIN PE	40-6164-11-1			
4	FORD/DOUBLE CAB 2.5 XL WLC (UR94)	44-8463-08-1	ซพ 4178		
				17,000.00	
					<p><u>ลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกัน</u></p> <p>ณ.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ชั้น 5</p> <p>วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 11.30 น.</p> <p>ลงทะเบียนผู้ประมูลพร้อมวางหลักประกันผู้ราคา</p> <p>เป็นแคชเชียร์เช็ค (ธนาคารกรุงไทย) ส่งจ่าย</p> <p>"เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง"</p> <p><u>เอกสารการลงทะเบียน</u></p> <p>กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล</p> <p>ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือนนับถึง</p> <p>วันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)</p> <p>เป็นหลักประกันประกอบการลงทะเบียน</p> <p><u>การวางหลักประกัน ผู้ราคาเป็น แคชเชียร์เช็ค</u></p> <p>จำนวนเงินหลักประกัน 1 คัน ต่อ แคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับ (รายคัน)</p> <p>หากต้องการประมูลมากกว่า 1 คัน แคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับ</p> <p>ต้องมีจำนวนเงินวางหลักประกันรวมเท่ากับจำนวนรถ</p> <p>ที่ต้องการเข้าร่วมประมูลโดยจะคืนเงินหลักประกันผู้ราคา</p> <p>เมื่อชำระเงินครบตามราคาที่ประมูลได้</p> <p><u>วิธีการชำระเงิน</u></p> <p>ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินผ่านช่องทางบริการให้บริการ</p> <p>ของธนาคารกรุงไทย โดยใช้เอกสารชำระของทางราชการ</p> <p>"เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง"</p> <p>เพื่อนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยหรือชำระเงินผ่าน</p> <p>Mobile banking ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น</p> <p style="text-align: center;">  (นายณพคุณ สว่างไสว) ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร </p>
<p><u>วันที่ประมูล 26 สิงหาคม 2565</u></p> <p>เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมข้างโรงอาหาร</p> <p>อาคารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ</p> <p><u>หมายเหตุ ผู้ประมูลได้ ติดต่อรับรถได้</u></p> <p>วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น.</p>					